

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.30 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 33.00-33.50 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.30 บาท ปรับแข็งค่าขึ้นจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.34 บาท คาดกรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันที่ระดับ 33.00-33.50 บาท

\* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ตลาดมีท่าทีระมัดระวังตัว แม้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำคัญในสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 5 เดือนทั้งหมดจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว แต่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงเล็กน้อยไปที่ระดับ 2.83% (-3bps) ซึ่งนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับความเสี่ยงการเมือง

\* ฟังตลาดเงิน ปอนด์อังกฤษ คือ สกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ล่าสุดขยับขึ้นมาที่ระดับ 1.32 ปอนด์ต่อดอลลาร์ หลังจากที่ปรับตัวลงแตะระดับ 1.30 ปอนด์ต่อดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเรื่อง Brexit ในช่วงสัปดาห์ก่อน

\* ในสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นการพบกันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และวลาดิเมียร์ ปูติน ที่เฮลซิงกิ ในวันจันทร์ การเข้าให้ถ้อยแถลง (Testimony) ต่อรัฐสภาสหรัฐของนายเจอโรม โพลเวลล์ในวันอังคาร ตัวเลขค่าปลิกของฝั่งสหรัฐที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงระดับ 0.8% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และตัวเลขจีดีพีไตรมาสสองของจีนที่คาดว่าจะขยายตัว 6.8%

\* เรามองว่าภาพรวมทั้งหมดไม่ได้เป็นลบกับตลาดทุน นอกจากนี้ในระยะสั้นรายได้ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐน่าจะยังดึงให้ตลาดสามารถกลับสู่โหมดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) ได้ต่ออีกด้วย

"ส่วนค่าเงินบาทเรามองว่าความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์จะเป็นประเด็นหลัก เนื่องจากมีการเข้าให้ถ้อยแถลงของประธานเฟดกับรัฐสภาสหรัฐ เชื่อว่าความเสี่ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในรอบหลายปี อาจทำให้สภาสหรัฐตั้งคำถามกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จึงมีความเสี่ยงที่นายโพลเวลล์อาจเอนเอียงไปในทิศทางชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าได้ในระยะสั้น ทำให้เงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.69 บาท จากวันศุกร์ 94.89

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 357.04 ล้านบาท

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 721.80 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์เท่ากับ 33.251 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้